



ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>จีนเผชิญหมอกควันสั่งปิดโรงเรียน</p> <p>เมื่อวันพุธ มากกว่า ๒๐ เมืองในจีนยังคงเผชิญกับปัญหาหมอกควันพิษ ซึ่งประกาศเตือนภัยสีแดงมาตั้งแต่เย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา ที่เมืองฉือเจียจวง เมืองหลวงของมณฑลเหอ เป่ย์เป็นเมืองที่เผชิญกับหมอกควันพิษรุนแรงที่สุด ทำให้เมื่อเย็นวันอังคารสั่งปิดโรงเรียนประถมศึกษาทุกแห่งในเมือง ก่อนหน้านี้อำเภอปักกิ่งและเมืองเทียนจินสั่งปิดโรงเรียนประถมศึกษาไปแล้ว ส่วนโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาให้อยู่ในดุลพินิจของ ผู้บริหารสถานศึกษาที่จะสั่งปิดเรียน หนังสือพิมพ์ไชน่าเดลี รายงานว่า ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือพีเอ็ม ๒.๕ ในเมืองฉือเจียจวงช่วง ๔๘ ชั่วโมงล่าสุดขึ้นไปถึง ๗๓๓ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร สูงกว่าค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดกว่า ๒๙ เท่า</p>	-	-
นานาชาติ	<p>อดตายดื่มน้ำมันอาบน้ำแทนสุราฟุ้ง</p> <p>เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองเอียร์คุตส์ก แล็บไซบีเรีย ของรัสเซียเผยว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากการดื่มสุราเถื่อนที่ผสมน้ำมันอาบน้ำ ซึ่งมีแอลกอฮอล์ชนิดกินไม่ได้เป็นส่วนประกอบเพิ่มขึ้นเป็น ๕๘ คน และยังมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก ๓๗ คน ในจำนวนนี้ ๑๖ คน อาการหนัก ทั้งหมดดื่มสุราที่ผสมน้ำมันสำหรับอาบน้ำที่ใช้เป็น สารกันเย็นและมีส่วนผสมของสารพิษเมทานอล โดยหวังว่าจะให้ความรู้สึกเหมือนกับการดื่มสุรา ผู้บริโภคส่วนใหญ่อายุประมาณ ๓๕-๕๐ ปี เป็นชาวบ้านที่ยากจนที่ไม่มีเงินซื้อสุราดื่ม ถือว่าเป็นกรณีการเสียชีวิตจากการบริโภคสุราเถื่อนปนเปื้อนแอลกอฮอล์มีพิษครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมืองเอียร์คุตส์ก หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ออกตรวจค้น ตลาดหลายแห่งที่เป็นแหล่งจำหน่ายน้ำมันอาบน้ำดังกล่าว และยึดของเหลว เป็นพิษรวมปริมาณกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร ไว้ตรวจสอบ พร้อมจับกุมผู้ต้องสงสัย ๒ คน ฐานจำหน่ายน้ำมันอาบน้ำ หรือโลชั่นที่เหยื่อใช้ดื่มแทนสุรา รวมถึงมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเมืองเอียร์คุตส์กด้วย</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ญี่ปุ่นฆ่าสัตว์ปีกสู่หวัดนก</p> <p>เอเอฟพีรายงาน ว่า เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขของประเทศญี่ปุ่นดำเนินการทำลายสัตว์ปีกกว่า ๑๒๒,๐๐๐ ตัว เพื่อสกัดกั้นการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ซึ่งแพร่ได้รวดเร็ว ในฤดูหนาว ส่งผลให้ปริมาณสัตว์ปีกในญี่ปุ่นถูกทำลายไปแล้วกว่า ๑ ล้านตัว โดยการทำลายล่าสุด เกิดหลังการตรวจพบเชื้อชนิดรุนแรงเอช ๕ ในฟาร์มไก่ จังหวัด มียาซากิ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ</p>	ปี ๒๕๕๙ จังหวัดพิจิตรไม่พบรายงานผู้ป่วยติดเชื้อหวัดนก	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>การควบคุมยาพรามาดอล</p> <p>-ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) กล่าวว่า แม้อย. จะมีมาตรการควบคุมการกระจายยาพรามาดอล ตั้งแต่การนำเข้า การผลิต การส่งไปยังร้านขายยา และการขายให้ ประชาชน แต่กระบวนการมีช่องว่างให้ยาหลุดรอดออกมาถึงกลุ่มคนที่นำยามาใช้ในทางที่ผิดได้ เสนอให้อย.มีมาตรการการตรวจสอบให้มากขึ้น และจัดระบบการนำเข้าและการกระจายยาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น</p> <p>-ด้าน ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า มาตรการควบคุมถือว่าเพียงพอแล้ว การจะยกระดับ มาตรการจะกระทบการเข้าถึงยาสำหรับผู้จำเป็นต้องใช้ การแก้ปัญหาयरุ่นนำไปใช้เป็นสิ่งเสพติด ครอบครัวต้อง ช่วยกันดูแล ส่วนปัญหาการลักลอบนำเขายามาจากต่างประเทศ ในทางปฏิบัติควบคุมได้ยาก โดยเฉพาะตามแนว ชายแดน</p>	-	-
ประเทศ	<p>ลือปลัดโดนพิษ'แมงมุมสันโดษ'</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีข่าวลือโลกออนไลน์ อ้างว่า มีปลัดอำเภอแห่งหนึ่ง ใน จ. ยโสธร ถูกแมงมุมสายพันธุ์หนึ่ง ที่เรียกกันว่า แมงมุมสันโดษ กัดคันแขน มีแผลเป็นรูเล็ก ๆ ต่อมาอีกสองวันแผลมีอาการบวมเป่ง มีหนอง ปวดแสบปวดร้อน กระทั่งแผลเหวอะหวะ ถูกส่งตัวเข้ารับรักษา ที่ โรงพยาบาลยโสธร โดยในการแชรจะมีทั้งข้อความ และภาพพัฒนาการของบาดแผล และภาพแมงมุมที่ถูกกล่าวอ้าง และมีการส่งต่อกันอย่างรวดเร็ว ทั้งยังรายงานว่า แมงมุมสันโดษ พบโดยทั่วไปในที่พักอาศัย ทำให้เกิดการแตกตื่น จึงติดต่อสอบถามไปยัง นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รองผวจ.ยโสธร เบื้องต้นได้รับการยืนยันว่า ไม่มีอำเภอใดรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวเข้ามา แต่เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัด จึงสอบถามไปยังโรงพยาบาลยโสธร ที่ถูกอ้างอิงซึ่งนางมณีนรัตน์ สันทัดคำ พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยเบื้องต้น ยืนยันว่าไม่พบผู้ป่วยดังกล่าว จึงสอบถามต่อไปยัง นายณัฐพล อินทวิชัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขยโสธร ก็ยังไม่มียาผู้ป่วยดังกล่าว นายณัฐพล จึงประสานโรงพยาบาลยโสธร ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด และจะมีการแถลงชี้แจงอีกครั้งในวันที่ ๒๑ ธ.ค.นี้เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงต่อไป</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สวยช่อนแสบขาวทูรับมือเมื่อเจอ"แมลงก้นกระดก"</p> <p>โลกโซเซียลตอนนี้กระแส #แมลงก้นกระดก มาแรง สุดๆ ซึ่งความร้ายกาจของมันก็แรงไม่แพ้กัน เรียกว่าง่าย ๆ คือน้ำครดดีๆ นี่เอง จากข้อมูลการศึกษาด้วงก้นกระดกมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า "Paederus fuscipes Curtis" เป็นด้วงขนาดเล็กประมาณ ๗ มิลลิเมตร ส่วนหัวมีสีดำ ปีกน้ำเงินเข้ม ส่วนท้องมีสีส้ม และมักจะงอส่วนท้องส่ายขึ้นลงเมื่อเกาะอยู่กับพื้นสำหรับพิษสงของมันที่ต้องเตือนไว้ก่อนว่า หากเจอแล้วห้ามตบตีเด็ดขาด เพราะด้วงชนิดนี้จะปล่อยสารที่เรียกว่า "พีเดอร์ลิน" ออกมา ซึ่งสารชนิดนี้มีฤทธิ์ทำลายเนื้อเยื่อ หากได้สัมผัสจะปวดแสบปวดร้อน มีตุ่มใสขึ้น และหากทำความสะอาดเชื้อของมันได้ไม่หมดก็จะลุกลามไปตามบริเวณอื่นๆ ที่เราสัมผัสต่อๆ ไปเห็นแบบนี้แล้วขอไม่พบไม่เจอจะดีกว่า แต่หากใครที่เผชิญชะตากรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วิธีการดูแลรักษาที่ควรปฏิบัติตามทันทีคือ ๑. รับประทานด้วยน้ำเปล่าหรือสบู่เพื่อล้างพิษออก ๒. ประคบเย็นในบริเวณที่สัมผัสถูกแมลงก้นกระดก ๓. ทาผิวด้วยยาสเตรอยด์ในกรณีที่สัมผัสโดนบริเวณที่ไม่ใช่จุดสำคัญ เช่น ดวงตาหรือใบหน้า **ควรปรึกษาเภสัชกรก่อนซื้อยา ๔. หากบริเวณที่สัมผัสโดนเจ้าแมลงก้นกระดกมีอาการอักเสบรุนแรงควรรีบพบแพทย์ทันที ส่วนการป้องกันที่ดีคือหมั่นสำรวจพื้นที่ในบ้านว่ามีแมลงชนิดนี้อยู่หรือไม่ เพราะไม่เพียงแต่แค่ฤดูฝนเท่านั้นที่แมลงชนิดนี้จะปรากฏตัวให้เห็น แต่นักก็ภูวิทยาบอกไว้ว่าสามารถพบแมลงก้นกระดกได้ทุกฤดู และที่สำคัญคือควรสำรวจที่นอนหรือปิดที่นอนทุกครั้ง รวมถึงในช่วงฤดูฝนตอนกลางคืน หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้บริเวณที่แสงไฟสลัว เพราะด้วงชนิดนี้ชอบเล่นกับแสงไฟ</p>	-	-
ประเทศ	<p>อย.ขึ้นทะเบียนวัคซีนไข้เลือดออก</p> <p>ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ขึ้นทะเบียนวัคซีนไข้เลือดออกแล้ว เมื่อเดือนกันยายน ที่ผ่านมา โดยวัคซีนดังกล่าวเป็นของบริษัทต่างประเทศ จัดเป็นยาทั่วไปที่สถานพยาบาลสามารถนำไปให้บริการป้องกันไข้เลือดออกกับประชาชนได้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ขึ้นทะเบียนวัคซีนไข้เลือดออกแล้ว ๔ สายพันธุ์ในอายุระหว่าง ๙-๔๕ ปีทั้งหมด ๓ เข็ม เว้นระยะ ๖ เดือน ความคุ้มครองโรคได้ร้อยละ ๖๕ สถานอนโรงพยาบาลได้ ร้อยละ ๘๐ ป้องกันการแทรกซ้อนของโรคต่างๆ ได้ร้อยละ ๗๓</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ไทยแลนด์ ๔.๐</p> <p>นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ขณะนี้ได้จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน นโยบายประเทศไทย ๔.๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมนำเสนอนายกรัฐมนตรีในเร็วๆ นี้ ประกอบด้วย ๕ วาระสำคัญ ได้แก่ ๑.การเตรียมคนไทย ๔.๐ เพื่อก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี ๒๕๗๕ ๒.การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ๓.การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ๔. การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านกลไกของ ๑๘ กลุ่มจังหวัด และ ๗๖ จังหวัด และ ๕.การบูรณาการเศรษฐกิจไทยอาเซียน เชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก ขณะที่เป้าหมายประเทศไทย ๔.๐ จะครอบคลุม ๔ มิติ ประกอบด้วย ๑.ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ๒. ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม ๓.การยกระดับคุณภาพมนุษย์ และ ๔.การรักษา สิ่งแวดล้อม</p> <p>- นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า สิ่งสำคัญคือสร้างดิจิทัลไทยแลนด์เพื่อนำไปสู่ ไทยแลนด์ ๔.๐ จุดเน้นของดิจิทัลไทยแลนด์จะทำโครงสร้างพื้นฐานทั้งในประเทศและนอกประเทศ ครอบคลุมโลจิสติกส์ของประชณีย์ไทยและเอกชน กลายเป็นดิจิทัลชุมชน ซึ่งต้องร่วมมือกับก.แรงงาน ก.ศึกษา และ สธ.เพื่อความรวดเร็วในเชิงรูปธรรม มั่นใจว่าในปี๒๕๖๐ จะเกิดภาพชัดเจนมากขึ้น</p>	-	-
ประเทศ	<p>ภาษีบุหรี่</p> <p>นายพงษ์ธร อังคุสิงห์ ผอ.ฝ่ายบริษัทสัมพันธ์และผู้บริหารฟิลลิป มอริส (ไทยแลนด์) ลิมิเตด กล่าวว่า นโยบายจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของรัฐบาล ทำให้กำลังซื้อบุหรี่ยี่ห้อแพงลดลง และผู้บริโภคไปซื้อบุหรี่ยี่ห้อถูกแทนกระทบต่อการจัดเก็บรายได้จากภาษีของรัฐบาล ซึ่งนอกจากบริษัทต้องปรับแผนงานธุรกิจในปีหน้าให้สอดคล้องกับ การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต และการแก้ไขพ.ร.บ.ยาสูบของ สธ. แล้ว ยังกระทบไปถึงภาคเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ ๓๔,๐๐๐ ครัวเรือนด้วย โดยเบื้องต้น บริษัทได้มุ่งเน้นรักษาคุณภาพเพื่อการส่งออกใบยาไทยให้ได้มาตรฐานโลก ลด ต้นทุน เพิ่มผลผลิต ลดผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด</p>	-	-
ประเทศ	<p>ร่างพ.ร.บ.โคเคิลล์</p> <p>กรรมการบริหารแพทยสภา ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร สำหรับทารกและเด็กเล็กฯ ว่า คณะกรรมการแพทยสภาไม่มีผลประโยชน์กับกลุ่มธุรกิจใดๆ ทั้งสิ้น ยืนยันเห็นด้วยใน หลักการและสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.นี้ ส่วนความเห็นทางวิชาการที่สอดคล้องหรือคัดค้าน ควรนำเสนอหรือถกเถียงใน สถานิติบัญญัติแห่งชาติ และสนับสนุนให้องค์กรทางวิชาการ ำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายต่อประชาชน</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	นโยบายออกกำลังกาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาล ออกกำลังกายประจำวันพุธเป็นครั้งที่ ๕ โดยวอร์มอัพด้วยการเดินแอโรบิก บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ๑๕ นาที จากนั้นตีบึงป้องกันเจ้าหน้าที่ กกท.และตัวแทนสื่อมวลชน ด้านสถานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาลเช่นกัน	-	-
ประเทศ	กทม.ตั้งเป้าปี ๖๓ ปลอดพิษสุนัขบ้า รายงานข่าวแจ้งว่าตามที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีการดูแลกวาดล้างสถานการณโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องซึ่งจากสถิติข้อมูลตัวอย่างสัตว์ในเขตกรุงเทพฯที่ส่งตรวจยืนยันโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการมีแนวโน้มลดลง จาก ๗๒ ตัวในปี ๒๕๕๕ เหลือ ๒๒ ตัว ในปี ๒๕๕๘ และในปี ๒๕๕๙ พบเพียง ๑๓ ตัวโดยพบว่าสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามากที่สุดร้อยละ ๙๖ รองลงมาเป็นแมวร้อยละ ๔ โดยร้อยละ ๕๐ ของสัตว์ที่พบเชื่อเป็นสัตว์จรจัด แสดงให้เห็นว่ายังมีสัตว์จรจัดเป็นพาหะสำคัญอยู่ในพื้นที่ ทั้งนี้ไม่พบผู้เสียชีวิตจากเชือดังกล่าว จนกระทั่ง เมื่อวันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมามีผู้ป่วยเพศชายอายุ ๕๒ ปี ในพื้นที่เขตบางนาเสียชีวิต ซึ่งในปี ๒๕๖๐ นี้ กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม.ดำเนินโครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน จำนวน ๒๐,๐๐๐ โดส งบประมาณโครงการ ๔.๕ ล้านบาทและสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยได้ดำเนินโครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ จำนวน ๓๓๓,๓๓๐ โดส งบประมาณ ๔.๙ ล้านบาท โดย กทม.ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันแก่สุนัขและแมวฟรี ประชาชนสามารถนำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการได้ที่ศูนย์ฯใกล้บ้าน ซึ่งกทม.ตั้งเป้าให้กรุงเทพฯต้องปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าทั้งคนและสัตว์ให้ได้ภายในปี ๖๓ นี้พร้อมรณรงค์ให้ความรู้การเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัยจากโรค	-	-
ภูมิภาค	ร้องเรียนบัตรทอง นายรัชชัย แดงอ่อน อดีตทหารเรือนาวิกโยธิน เส้นโลหิตในสมองแตก เป็นคนไข้ประจำ รพ.รามมา รักษาโดยใช้สิทธิบัตรทอง ในความดูแลของ นพ.กฤตวิทย์ รุ่งแจ้ง อาการไม่ดีขึ้นแต่กลับให้ออกจากโรงพยาบาล จึงขอ ร้องเรียนกับศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.	<input checked="" type="radio"/> ชอบ <input type="radio"/> ชอบพบ <input type="radio"/> ไม่แจ้งผู้เกี่ยวข้อง <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input type="radio"/> ประสาน.....	-
จังหวัด	-	-	-

(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
 27 ธ.ค. 2559